

# วีเอส 09 ออริจินัล เฮิร์บ ร่วมกับบริษัทในเครือจัด กิจกรรมเพื่อการกุศล



วีเอส 09 ออริจินัล เฮิร์บ ร่วมกับบริษัทในเครือจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ชื้อสบูวิภาดาและมีเดียริชสกินแคร์มีส่วน  
ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

วีเอส 09 ออริจินัล เฮิร์บและบริษัทในเครือเชิญชวนลูกค้าร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งใหญ่ เมื่อซื้อสบูวิภาดาทุก  
ประเภทและสกินแคร์ “มีเดียริช” รวมทั้งลูกค้าที่ใช้บริการ OEM ตลอดทั้งปี 2562 จะนำเงินส่วนหนึ่งมอบให้กับวัด  
พระบาทน้ำพุ ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่ใส่ใจสังคมและการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนม  
นุษย์

นางสิริจักษณ์ หาญวราภิตดี กรรมการฝ่ายการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด  
เปิดเผยว่า เพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้ประกาศ  
แผนจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งใหญ่ โดยได้ร่วมกับบริษัทในเครืออีก 2 บริษัทได้แก่ บริษัท มีเดีย เฮลท์ แอนด์ บิวตี้  
แคร์ จำกัด และบริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสบู่และเครื่องสำอาง จัดกิจกรรมการกุศล  
เพื่อนำเงินมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ โดยกิจกรรมซีเอสอาร์ขณะนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยลูกค้าจากทั่วประเทศสามารถ  
มีส่วนร่วมทำบุญเมื่อซื้อสบูวิภาดา 1 ก้อนจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินทำบุญ 0.50 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์มีเดียริช สกินแคร์ทุกประเภท จะมีโอกาสร่วมบริจาคเงินทำบุญ 1 บาทจากการซื้อสินค้า 1 รายการ หรือ  
ลูกค้าที่ผลิตสบู่และเครื่องสำอางจากบริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติกส์ จำกัด จะมีโอกาสมอบเงินจำนวน 1 % จากยอด  
ที่ส่งผลิตเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นนโยบายที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  
ทั้งการมอบเงินและแจกของใช้ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้แล้ว  
ยังมอบสบู่ให้กับผู้ประสบภัย การมอบเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ตลอดจนการร่วมบริจาค  
เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ สปป.ลาว ทั้งนี้ บริษัทต้องการเป็นองค์กรธุรกิจที่มีส่วนร่วมใน  
การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

“การช่วยเหลือสังคมของเราครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่ เพราะเราได้รวมตัวบริษัทในเครือทั้ง 3 แห่งมาจัด  
กิจกรรมเชิญชวนลูกค้ามาร่วมทำบุญ เพราะนอกจากจะซื้อสินค้าคุณภาพไปใช้ตามความต้องการแล้ว ยังมีโอกาสได้  
ทำบุญช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย กิจกรรมดีๆแบบนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถร่วม

ทำบุญ โดยบริษัทฯ จะหักรายได้จากยอดขายตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2562” นางสิญจ์พฐ กล่าว

ผู้ที่ต้องการผลิตสบู่และเครื่องสำอางเพื่อทำแบรนด์ของตนเอง หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสบู่ได้ที่ Call Center 098-865-1180 หรือ [www.soapvipada.com](http://www.soapvipada.com) และสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดาวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท, แม็กซ์แวลู, 108 SHOP, LAWSON 108 และห้างสรรพสินค้าท็อปส์ มาร์เก็ต

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน สิงหา 091-5493542, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489